



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โทร. IP – Phone ๑๐๒

ที่ ..... วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาอธิการบดี ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ทุกท่าน

ตามบันทึกข้อความคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้นำส่งประกาศ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งไปยังทุกส่วนราชการ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ และสืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ คณะอนุกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้แก่บุคลากรและองค์กรภายนอก และในการประชุมชี้แจงดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับฟังและต้องนำเสนอคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขกำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาอธิการบดีฯ ดังนี้

กำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติฯ (เดิม)	แก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ใหม่)
<p>ปฏิทินกำหนดการ ขั้นตอน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ของ มหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็น อธิการบดี ณ ส่วนราชการที่ต้นสังกัด โดยเสนอชื่อได้ <u>คนละไม่เกิน ๑ ชื่อ</u> (พร้อมกันทุกส่วนราชการ)</p>	<p>- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ของ มหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็น อธิการบดี ณ ส่วนราชการที่ต้นสังกัด (วิธีการได้มาซึ่งชื่อให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด ส่วนราชการนั้น ๆ) (พร้อมกันทุกส่วนราชการ) ตามเอกสารแนบ ๑</p>

๒. แนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาอธิการบดี เพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ การเสนอชื่อให้คณะ สำนัก สถาบัน เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการเสนอชื่อ และในแบบฟอร์ม เสนอชื่อไม่ควรระบุชื่อผู้เสนอชื่อ

๒.๒ การสรุปผล...

๒.๒ การสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ให้ส่วนราชการ (คณะ สำนัก สถาบัน) ทำบันทึกสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแจ้งเหตุผลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี จำนวน ๒ ชื่อ โดยแจ้งรายละเอียดผลการเสนอชื่อ ระบุจำนวน ผู้เสนอชื่อ ผู้มาใช้สิทธิ ผู้ไม่มาใช้สิทธิ พร้อมทั้งคิดเป็นร้อยละ และให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการดำเนินการสรรหาฯ ซึ่งผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และนำเสนอต่อประธาน/เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พร้อมแนบแบบสรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีฯ ตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี